

VỀ VIỆN TRỢ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM

Chính phủ Hoa Kỳ cần kiểm toán các khoản viện trợ cho người khuyết tật ở Việt Nam

• Đòi lại các khoản tiền bị lạm dụng

Mạch Sống, ngày 28 tháng 2, 2025

<http://machsongmedia.org>

BPSOS vừa khởi động nỗ lực yêu cầu Quốc Hội kiểm toán **số tiền 155 triệu Mỹ Kim** mà cơ quan USAID đã **tài trợ cho Việt Nam** để phục vụ người khuyết tật nhưng hầu như **không một thương phế binh VNCH nào được thu hưởng** lợi ích mặc dù họ là cựu đồng minh của Hoa Kỳ và nhiều người có thân nhân là công dân Mỹ đóng thuế.

Một loạt văn thư đã và đang được tuần tự gửi đến thành viên của Ủy Ban Các Vấn Đề Nội An và Chính Phủ (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs) của Thượng Viện Hoa Kỳ, có trách nhiệm rà soát hoạt động của USAID.

Văn thư này yêu cầu Ủy Ban này điều tra:

- 1) Số **TPB VNCH** được hưởng lợi ích từ các khoản USAID viện trợ cho dịch vụ cho người khuyết tật ở Việt nam.
- 2) **Mức độ sẵn sàng hợp tác** của nhà nước Việt Nam với các tổ chức tôn giáo phục vụ TPB VNCH.
- 3) **Sự trả thù và bách hại** của nhà nước Việt Nam đối với các TPB VNCH khi nhận sự giúp đỡ từ công dân Mỹ gốc Việt hoặc cựu chiến binh Mỹ.
- 4) Thái độ hợp tác của các giới chức ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam trong việc hội ý với đại diện của các tổ chức tôn giáo và các TPB VNCH về 3 điểm kể trên.

“Chúng tôi cũng mạnh mẽ đề nghị kiểm toán toàn diện tất cả các khoản tài trợ liên quan của USAID cho Việt Nam và thu hồi toàn bộ số tiền đã chi mà không thể biện minh chính đáng,” văn thư viết.

Ngày 13 tháng 2 vừa qua, Ủy Ban của Thượng Viện kể trên đã triệu tập buổi điều trần có tên **“Loại bỏ lãng phí của bộ máy ngoại viện quan liêu.”** Các TNS Đảng Cộng Hoà nêu ra nhiều ví dụ về sự lãng phí, lạm dụng và gian lận số tiền viện trợ của USAID. Các TNS Đảng Dân Chủ đồng ý phải loại trừ lãng phí nhưng chỉ trích Hành Pháp Trump đã đình hoãn các khoản viện trợ một cách bất chợt và sa thải hàng loạt nhân viên của cơ quan này.

“Trong tuần này và tuần tới chúng tôi tập trung vận động 8 thành viên Cộng Hoà và 6 thành viên Dân Chủ của Ủy Ban này,” Ts. Nguyễn Đình Thăng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích.

Văn thư nhấn mạnh rằng nhiều người Việt đã từng thụ hưởng sự giúp đỡ của USAID trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, và có những nhân viên USAID đã tận tụy phục vụ giữa lửa đạn – có người đã bị quân cộng sản bắt làm tù binh. Văn thư một mặt ghi nhận sự cần thiết duy trì chương trình viện trợ quốc tế USAID, mặt khác biểu lộ sự **kinh ngạc hết sức trước sự tắc trách của nhân sự USAID quản lý khoản viện trợ cho dịch vụ cho người khuyết tật ở Việt Nam.**

“Họ đã làm ngơ một cách hệ thống sự kỳ thị của nhà nước Việt Nam đối với các người khuyết tật chỉ vì là cựu đồng minh của Hoa Kỳ, sự trả thù của nhà nước nhắm vào những tổ chức tôn giáo giúp đỡ những người này, sự xem thường những đòi hỏi về minh bạch của các người dân Mỹ đóng thuế, và bóng dáng của sự tham nhũng tràn lan,” văn thư kết luận.

Sau đợt vận động các Thượng Nghị Sĩ, BPSOS sẽ vận động Ngoại Trưởng Marco Rubio, hiện tạm thời quản lý cơ quan USAID, chỉ thị việc kiểm toán các khoản viện trợ từ trước đến nay cho người khuyết tật ở Việt Nam và thu hồi các khoản tiền bị lạm dụng hoặc thất thoát để tái sử dụng đúng mục đích, trong sự minh bạch và không kỳ thị.

Thông tin liên quan:

USAID và thương phế binh VNCH: Bất công, tắc trách và mờ ám

<https://machsongmedia.org/vietnam/danchu/2354-usaid-va-thuong-phe-binh-vnch-bat-cong-tac-trach-va-mo-am.html>